



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว" ผุด "วิทยาลัยวิชาการศึกษา"

เร่งปฏิรูปศึกษาศาสตร์-แม่พิมพ์ ดึงเขตพท.ให้ทุนหัวกระทิเรียนครู

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า การพัฒนาครูประจำการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องได้รับการสนับสนุน และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะโลก และความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูประจำการทั่วประเทศต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดย มศว มีแนวคิดเรื่องนี้มานาน อีกทั้ง ขณะนี้ มศว กำลังปฏิรูปการศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งอาจนำหลักการบางอย่างเมื่อสมัยที่ มศว เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ แต่รักษาความเข้มแข็งในเรื่องคณะต่างๆ ที่เข้าร่วมผลิตครู โดยใช้คณะวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา เข้ามาร่วมผลิต ในโครงสร้างของวิทยาลัยวิชาการศึกษาใหม่จะตั้งศูนย์เพื่อพัฒนา ฝึกอบรม แบ่งปันประสบการณ์ขึ้นมา โดยร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาครูประจำการทั้งระบบ สามารถวางแผน วางโปรแกรมต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ มศว ต้องเตรียมเครือข่ายให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมช่วยทำงานในส่วนนี้ด้วย ความร่วมมือครั้งนี้ ศธ.ต้องรับรู้ และต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณ

"การปฏิรูปการศึกษาศาสตร์เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา จะทำให้ มศว มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ขยายบทบาทการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งมากกว่าเดิม เน้นปริญญาโท และเอก คัดเลือกเด็กระดับหัวกะทิของทุกจังหวัดมาเรียนครู เตรียมเสนอโดยให้เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต ให้ทุนเด็กเก่งเข้าเรียนครู คาดว่า ต้องได้เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย 3.5 ขึ้นไปเข้ามาเรียนครู และต้องมีอัตราให้เด็กกลุ่มนี้กลับเข้าไปทำงานในเขตพื้นที่ตัวเอง" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องขยายบทบาทการวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น บริการวิชาการให้มากขึ้น โดยเฉพาะครูประจำการ อีกทั้ง ต้องวางโรงเรียนสาธิต มศว ทั้งประสานมิตร และปทุมวัน ในระดับประถม และมัธยม ต้องเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องค้นคว้าทดลองด้านการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การวิจัย จะเห็นว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการต่อยอดคณะศึกษาศาสตร์ที่ มศว ให้เติบโตขึ้น ขยายวงกว้างในการทำงานให้มากขึ้น คาดว่า จะการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาจะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้น จะนำเรื่องเข้าสู่สภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะจัดตั้งได้เต็มรูปแบบในช่วงกลางปีนี้ เพราะขณะนี้ทีมทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษา มศว ทำงานคืบหน้าไปหลายเรื่อง ทั้งการปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปองค์กร การวิจัยเพื่อหารูปแบบใหม่ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในปีนี้ มศว ได้งบประมาณ 10 ล้านบาท เพื่อปฏิรูปการศึกษาศาสตร์